

TẠI SAO BẠN CHỐNG TRUMP

Thi Ca



Nếu chống Trump vì chẳng qua bạn nghiêm túc một vợ một chồng, bạn không bao giờ thất bại trong hôn nhân tình cảm.

Chống Trump vì bạn là người ăn nói nhỏ nhẹ chừng mực lịch sự và bóng bẩy, còn Trump thì rất khác bạn.

Chống Trump vì Trump muốn xóa bỏ CNXH còn bạn thì khác...bạn thích cs

Chống Trump vì Trump giàu có hơn bạn, có nhiều vợ rồi nhưng vẫn tìm hạnh phúc đích thực ...

Và bạn ơi , tôi chỉ xin nói vài lời

Hôn nhân và sống chung không cười, ở các quốc gia văn minh, họ đều tôn trọng ngang bằng nhau... Điều quan trọng nhất là bạn và chỉ với một người mà thôi nhé.

Phải nói Tây phương họ sống rất là nhân bản, họ không màu mè dù họ cũng rất thích hình thức, họ không lấy nhiều vợ cùng giá thú, họ chỉ có thể lấy một người sau khi

thật sự ly hôn với một người. Họ hoàn toàn không có chuyện vợ bé vợ nhì để rồi ghen tuông tàn ác như người Á Châu.

Chính phủ và xã hội văn minh luôn luôn công nhận một cặp đôi sống bền vững mặc dù họ không ký không hôn nhân gì... Chỉ cần báo với xã hội bạn hết sống chung với người này thì trên giấy tờ sẽ tính ngay ngày ấy bạn độc thân và bạn có quyền tìm hạnh phúc sau nữa cho đến khi bạn dừng lại...

Một chế độ xã hội thông cảm cho tất cả mọi tình huống hạnh phúc, chưa bao giờ làm tổn hại ai thì bạn định nghĩ ra sao cho sự tử tế một vợ một chồng của bạn. Nếu chẳng may hạnh phúc không đến trọn vẹn thì ai nâng đỡ bạn, nếu xã hội văn minh khuyến khích bạn đứng dậy đi tiếp tìm tiếp...

Tổng Thống Trump nếu đã dừng lại thì bây giờ chúng ta không thể thấy một Melania tuyệt sắc chung thủy và nhân hậu bên cạnh chồng. bà hình như là bóng mát để Trump dựa vào khi thật sự mệt mỏi, Trump đã thực sự dừng lại vì có hạnh phúc.

Ông vẫn là một người cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái và người là người chồng cũ đã làm đầy đủ chuyện chia sẻ tài sản cho vợ.

Ông độc thân khi cưới Melania, thì làm sao mà bạn ghét Trump đến độ, tôi thấy vài người cũng có lý trí học thức lắm, lại thêm sống tại nước văn minh nhưng chống Trump vì Ông có nhiều vợ...

Hic hic...câu nguyện cho những người hạnh phúc tử tế như họ được mãi mãi hạnh phúc không bao giờ đổ vỡ... Ai cũng một vợ một chồng được hạnh phúc nhưng chớ quên những người khác không được như họ...

Người làm lãnh đạo phải yêu hết những tình trạng xấu có thể, nên vì sao họ muốn làm Tổng Thống. Tôi thì tôi thích cách sống phương tây, nó chính trực và bác ái, nó yêu cả những gì được xem là số phận con người.

Thì ăn nói nhỏ nhẹ chỉ vì người mình rất yếu, nhưng khi muốn nói rõ ràng thì mình cũng ráng hết sức để rình rang... Biết mình dở yếu điếm, nên Trump là người mình thích học hỏi nhất ...

Ông ấy sẽ nhỏ nhẹ lắm khi nói về những người cựu chiến binh về những anh hùng anh thư đã hy sinh cho tổ quốc, Trump nhỏ nhẹ lắm với các cháu nội ngoại và các trẻ thơ chưa kịp chào đời, mà đã bị bọn dân chủ ủng hộ phá thai....

Trump chế giễu hạ gục đối thủ mà Ông cho là ngu ngốc khi đối mặt với sự tôn vinh của Hoa Kỳ, Ông sẵn sàng đá đít ngay những kẻ không có tác phong của một người làm việc ăn lương quốc gia mà vô tâm lười biếng chậm tiêu.

Trump sẽ trân trọng cảm ơn ai cùng chia sẻ lòng yêu nước với Ông, và Ông cũng thẳng thừng vỗ mặt bộp tay những tên làm suy yếu hèn nhọc làm đất nước đi xuống. Phải như thế, tôi sẽ học để được như thế.

Trump làm tất cả bằng lòng nhân từ bao la... Chỉ cần bạn nhận ra.

Ông chiến với Trung cộng vì Ông muốn bảo vệ nhân dân Mỹ, bảo vệ địa vị cường quốc của Tổ quốc Ông.

Ông muốn thế giới từ bỏ Chủ nghĩa xã hội để bảo vệ nhân loại khỏi sự gian ác khủng bố mất tính người và mất hết quyền năng mà con người có, ngay từ khi vừa thụ sinh trong bụng mẹ.

Mong rằng bạn sẽ không còn chống Trump. Lời nhắn này chỉ gửi tới người chống Trump.

Đây là Thi tổng hợp sơ sơ qua các phát biểu nguyên nhân vì sao họ ghét Trump

Dĩ nhiên bạn đọc của Thi đều là những người cùng yêu quý Tổng Thống

Thi...